

Thư viện tỉnh Phú Yên với hành trình “Chuyến xe tri thức”

Thư viện tỉnh Phú Yên đã khởi động lại “Chuyến xe tri thức” sau một thời gian dài tạm dừng vì dịch Covid-19. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hướng về cơ sở với mục đích nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của người dân vùng nông thôn, xây dựng văn hóa đọc ngày càng phát triển.

“Chuyến xe tri thức” là hoạt động phục vụ ngoài thư viện nhằm cung cấp tài liệu thư viện đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây là hoạt động thiết thực được Thư viện tỉnh Phú Yên tổ chức từ năm 2017 cho đến nay. Với hành trình của “Chuyến xe tri thức”, Thư viện tỉnh Phú Yên chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp cho từng địa bàn, trong đó tập trung chính vào công tác tổ chức đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, tuyên truyền giới thiệu sách hay, sách mới và truyền cảm hứng đọc sách đến với mọi người.

Hành trình “Chuyến xe tri thức” của thư viện tỉnh Phú Yên mang theo rất nhiều sách, phong phú về thể loại, chất lượng về nội dung. Các sách được chọn lựa để mang đến cho học sinh ở các trường học như sách văn học, sách khoa học thường thức, kỹ năng sống, giáo dục sức khỏe và giới tính, phương pháp học tập và rèn luyện... Đây là yếu tố quan trọng giúp thu hút sự chú ý và tập trung của các em và đây cũng là yếu tố lan tỏa niềm hứng khởi và đam mê đọc sách. Chính vì thế, tại mỗi điểm trường mà “Chuyến xe tri thức” dừng chân, sự háo hức, mong chờ, say mê đọc, để rồi bịn rịn, tiếc nuối khi “chuyến xe” tạm chia tay các em để đến với một điểm trường khác. Đây cũng là điều làm cho các cán bộ thư viện tỉnh Phú Yên có thêm động lực vượt qua những cung đường gập ghềnh để tiếp tục đồng hành đưa trang sách yêu thương lan tỏa khắp mọi nơi.

Để phát huy hiệu quả trên hành trình mỗi “chuyến xe” các cán bộ thư viện tỉnh thường xuyên đổi mới cách trưng bày, triển lãm sách; cách tổ chức, tìm kiếm các trò chơi khuyến khích đọc sách vừa gần gũi, vừa sáng tạo nhằm kết nối, tạo sự thu hút đối với người dân, đặc biệt là đối tượng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở. Từ đó, giúp các em yêu thích sách và dần dần hình thành thói quen đọc sách.

“Chuyến xe tri thức” không chỉ dừng bánh lại ở khối trường học mà “chuyến xe” cũng đã đưa sách đến phục vụ người dân ở các thôn, buôn tại các xã vùng sâu, vùng xa như thôn Xí Thoại huyện Đồng Xuân, xã Suối Trai huyện Sơn Hòa xã Xuân Cảnh thị xã Sông Cầu... Bên cạnh đó “chuyến xe” cũng đã đưa sách về phục vụ cho Người cao tuổi trên địa bàn huyện Phú Hòa nhằm tạo điều kiện cho Người cao tuổi tham gia vào việc đọc sách để sống vui, sống khỏe, sống có ích và nhân rộng văn hóa đọc trong gia đình, trong cộng đồng dân cư.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa và hết sức nhân văn nhằm giúp người dân tại các vùng nông thôn được tiếp cận nhiều hơn với sách, ứng dụng sách vào sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng thôn mới, qua đó hình thành và lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong cộng đồng./.

Một số hình ảnh phục vụ sách lưu động tại các trường học





Hình ảnh phục vụ đọc sách cho người cao tuổi



Hình ảnh phục vụ đọc sách tại xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu



Thư viện tỉnh Phú Yên